



บทที่ 1

บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

กฤษณมูรติวิจารณ์การศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นเพียงการสะสมข้อมูลและความรู้จากหนังสือ การศึกษาไม่ได้ช่วยให้บุคคลเข้าใจชีวิตและรู้จักตนเอง ดังนั้นจึงเกิดปัญหามากมายขึ้นในบุคคลและสังคม กฤษณมูรติฝากความหวังของโลกไว้กับการศึกษา แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความชัดเจนในวิถีทางการศึกษาที่เขาเสนอขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหามากมายของบุคคลและสังคม

ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษางานทางด้านการศึกษาของกฤษณมูรติ เพื่อจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นว่า การศึกษาที่แท้จริงเป็นอย่างไร แต่การที่จะเข้าใจทรรณะเกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างกระจ่างชัด จำเป็นต้องศึกษาความคิดทางปรัชญาที่เป็นพื้นฐานของการศึกษา นั่นคือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา ปรัชญาชีวิต และปรัชญาสังคม

### วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาทรรณะเกี่ยวกับการศึกษา และความคิดทางปรัชญาที่เป็นพื้นฐานหรือปรัชญาแม่บทของกฤษณมูรติ โดยจะวิเคราะห์ว่าปรัชญาการศึกษาของกฤษณมูรติมีความสัมพันธ์กับอภิปรัชญา ญาณวิทยา ปรัชญาชีวิต และปรัชญาสังคมของเขาอย่างไรบ้าง

เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับอภิปรัชญา ญาณวิทยา ปรัชญาชีวิต และปรัชญาสังคมของกฤษณมูรติ มีกล่าวเอาไว้มาก เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษา กับปรัชญาแม่บท ผู้เขียนจึงเลือกกล่าวถึงเฉพาะสาระสำคัญเท่าที่จำเป็นต่อการเข้าใจและศึกษาวิเคราะห์เท่านั้น

### วิธีดำเนินการวิจัย

รวบรวมข้อมูลซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเอกสารขึ้นต้นและขึ้นรอง ศึกษาทำความเข้าใจ สันทนาและทดลองมีประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เนื่องจากงานของกฤษณมูรติมีลักษณะ เป็นปรัชญาชีวิตซึ่งกล่าวถึงตัวชีวิตโดยตรง การเข้าใจงานลักษณะนี้จึงเสี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการปฏิบัติใน

สิ่งที่กฤษณมูรติกกล่าวถึงด้วย

ทฤษฎีและแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย

ปรัชญาการศึกษาเป็นบทแทรกของปรัชญาแม่บทและดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับปรัชญาแม่บทด้วย กล่าวคือ ทรรศนะเกี่ยวกับการศึกษาของนักปรัชญาคนใดคนหนึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับทรรศนะเกี่ยวกับความจริง การรับรู้ความจริง ชีวิตและสังคมของนักปรัชญาคนนั้นว่าเป็นอย่างไร

ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย

ทำให้ทราบทรรศนะเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของกฤษณมูรติ อภิปรัชญา ญาณวิทยา ปรัชญาชีวิต และปรัชญาสังคมของเขา และทำให้เข้าใจว่าปรัชญาการศึกษาของกฤษณมูรติมีความสัมพันธ์กับปรัชญาแม่บทของเขาอย่างไร